
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ประจ าปี พ.ศ.2566 (ครั้งท่ี 1) 

 
 
 

วันท่ี 7 สิงหาคม  พ.ศ.2566  
เวลา 09.00 น. 

 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  
อ าเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม 

 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี พ.ศ.2566 (คร้ังที่ 1) 

วันที่ 7 สิงหาคม  พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

----------------------------- 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1  ค าส่ังอ าเภอเมืองนครพนม เรื่องการแต่งต้ังรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านผ้ึง (แทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 
- การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี                   

พ.ศ. 2566  เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2566 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง ท่ีฝ่ายบริหารเสนอ งบประมาณจ านวน 107,439,000 บาท 

 ในวาระท่ี 1  วาระรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และ ลงมติ 
 
3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามัญ ตาม ข้อ 103(1) จากสมาชิกสภา อบต.

บ้านผ้ึง  จ านวนไม่เกิน 7 คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

 
3.3  พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง จ านวน 1 คน ท่ีสภาฯ 

มอบหมายเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
แทน นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1 กรณีการพ้นจากต าแหน่ง ตาม (1) 
“ตาย” 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (คร้ังที่ 1) ประจ าปี พ.ศ. 2566  

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
2. นายทองเรียน ฝ่ายเพีย   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
3. นายนาดี บัวมุล   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 3 
4. นายชาญชัย อุดหนุน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 4 
5. นายประดิษ ศรีช่ืน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 5 
6. นายฟ้าใหม่ จันทร   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 6 
7. นายสมร มาดา   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 7 
8. นายค าพันธ์ สาลีเพ็ง   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 8 
9. นายธีระศักดิ์ วงศ์อะคะ  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 9 
10.นายสมจิตร วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 11 
11.นายบุญมา ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 12 
12.นายปานี เคนแก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 13 
13.นายเต็ม นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 14 
14.นายเชิดชัย มั่นที   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 15 
15.นายพงษ์พฒัน์  อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 16 
16.นายอะจิระ จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 17 
17.นายวิชัย ยาริพันธ ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 18 
18.นายผิน รัตนมงคล  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 19 
19.นายบุญเทียน พรมสอน  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 20 
20.น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 21 
21.นายถาวร บัวสุวรรณ์  สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 22 
22.นายทักษิณ คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 23 
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ผู้ร่วมประชุม 
1. นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
2. นายสมสี แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
3. นายทองเย็น สุทธะมา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
4. นายประพันธ ์ เพิ่มพูล   ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต.บ้านผ้ึง 
5. นายศรราม นาบุญ   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
6. นายยงยุทธ พุทธา   นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

- ไม่มี - 
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เริ่มประชุมเวลา 09.35 น 
 เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง กล่าวเปิดการ
ประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานสภาฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ค าส่ังอ าเภอเมืองนครพนม ท่ี 486/2566 เรื่องการแต่งต้ังรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผ้ึง ได้แก่  นายทองเรียน ฝ่ายเพีย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 เป็นรอง
ประธานสภา อบต.บ้านผ้ึง ต้ังแต่วันท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2566 

1.2 เรื่องขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและมีฝนตกหนักในหมู่บ้านหลายหมู่บ้านท าให้เฉอะแฉะ และ           
มีน้ าท่วมขัง ท าให้ปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด ขอให้ท่านสมาชิกช่วยกันดูแลร่วมกับ 
ทางหมู่บ้าน ก าจัดแหล่งน้ าท่วมขัง ระวังอย่าให้เกิดปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาด 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาฯ คร้ังที่แล้ว 

(การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี                    
พ.ศ. 2566 เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2566) 
- มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปล่ียนแปลงในรายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วหรือไม่ ถ้าไม่

มีผมขอมติรับรองการประชุมด้วย 
ท่ีประชุม  -  มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
ประธานสภา  ระเบียบวาระท่ี 3  เร่ืองท่ีเสนอใหม่ 

3.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง ท่ีฝ่ายบริหารเสนอ งบประมาณจ านวน 107,439,000 บาท 

 ในวาระที่ 1  วาระรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติฯ และ ลงมติ  
ขอให้ท่านนายกได้ช้ีแจง 

นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ข้าพเจ้านายสมบูรณ์ นาคะอินทร์  
นายก อบต.บ้านผ้ึง นายก อบต.บ้านผ้ึง ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 จ านวนเงิน 107,439,000 บาท ซึ่งมีหลักการและเหตุผลในการเสนอร่างข้อบัญญัติ
ต าบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ดังนี้ 
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นายประพันธ์ เพิ่มพูล - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอช้ีแจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ 
ปลัด อบต. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบประมาณ จ านวน 107,439,000 บาท 

ท้ังในด้านรายรับและทางด้านรายจ่ายให้ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่านได้รับทราบและพิจารณา
ดังต่อไปนี ้

 ( อ่านรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567                     
ให้ท่ีประชุมทราบ ) 

ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามในรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 หรือไม่ 

นายปานี เคนแก้ว - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอให้แก้ไขในหน้าท่ี 80  
ส.อบต.หมู่ท่ี 13 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 13 บ้านวังกระแส ขอให้แก้ไขเป็น หมู่ท่ี 13 บ้านผ้ึง

ด้วย เนื่องด้วยพิมพ์ผิด 
ประธานสภาฯ - มีท่านสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีกหรือไม ่
ท่ีประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใด  เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ท่ีฝ่ายบริหารเสนอมา งบประมาณ  จ านวน 107,439,000 บาท  ในวาระที่ 1   
 วาระรับหลักการและเหตุผลแห่งร่างข้อบัญญัติขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
ประธานสภาฯ  3.2 พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามัญ ตาม ข้อ 103(1) จากสมาชิกสภา อบต.

บ้านผ้ึง  จ านวนไม่เกิน 7 คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าสมควรจะให้มีจ านวนกี่คน 
นายปานี เคนแก้ว - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 13 จ านวน 7 คน ผู้รับรอง   1.  นายเต็ม   นิสาวัน   สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 14 
       2.  นายวิชัย   ยาริพันธ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 18 
นายชาญชัย อุดหนุน - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 

จ านวน 5 คน ผู้รับรอง  1.  นายนาดี บัวมุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
       2.  นายผิน รัตนมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 19 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 7 คน ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  11 เสียง 
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ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบ ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 5 คน ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ  9 เสียง 
ประธานสภาฯ - สรุปท่ีประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2567 จ านวน 7 คน ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือผู้ท่ีสมควรเป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติได้ 

นายปานี เคนแก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอนายบุญมา ร่อนดี สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12  
ส.อบต.หมู่ท่ี 13 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ผู้รับรอง  1. นายฟ้าใหม่ จันทร สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 6 
    2. นายสมร มาดา สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 7 
นายชาญชัย อุดหนุน - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายพงษ์พัฒน์ อินแสงแวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 16  
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นกรรมการแปรญัตติฯ 
 ผู้รับรอง  1. นายนาดี บัวมุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3 
    2. นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
นายประดิษ ศรีช่ืน - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9  
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
 ผู้รับรอง  1. นายปานี เคนแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13 
    2. นายเชิดชัย มั่นที  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 15 
นายบุญมา ร่อนดี - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอเสนอ นายปานี เคนแก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13  
ส.อบต.หมูท่ี 12 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง  1. นายอะจิระ จันทาพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 17 
    2. นายวิชัย ยาริพันธ ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 18 
นายทักษิณ คู่แก้ว - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายค าพันธ์ สาลีเพ็ง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8  
ส.อบต.หมู่ท่ี 23 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง  1. นายประดิษ  ศรีช่ืน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
    2. นายผิน รัตนมงคล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 19 
นายบุญเทียน พรมสอน - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ น.ส.นงลักษณ์  ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 21 
ส.อบต.หมู่ท่ี 20 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง  1. นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 2 
    2. นายสมจิตร วังคะฮาต สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 11 
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นายนาดี บัวมุล - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายบุญเทียน พรมสอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 20 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นคณะกรรมการแปรญัตติฯ 
  ผู้รับรอง  1. นายค าพันธ์  สาลีเพ็ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
    2. นายพงษ์พัฒน์  อินแสงแวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 16 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีผู้ใดเสนอช่ืออีก 
ประธานสภาฯ - สรุปได้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ                

พ.ศ.2567  จ านวน 7 คน ได้แก่ 
1. นายบุญมา  ร่อนดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 12 
2. นายพงษ์พัฒน ์ อินแสงแวง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 16 
3. นายธีระศักดิ์  วงค์อะคะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 9 
4. นายปานี  เคนแก้ว  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 13 
5. นายค าพันธ์  สาลีเพ็ง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 8 
6. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 21 
7. นายบุญเทียน พรมสอน สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 20 

ท่ีประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - ส าหรับระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติร่างข้อบัญญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2567 ท่ีกฎหมายก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง นับแต่สภามีมติรับหลักการ ผมเห็นควร
จะก าหนดระยะเวลาไว้ 3 วัน  ต้ังแต่วันท่ี  8 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2566  เวลา 08.30–16.30 น. 
ท่ีห้องประธานสภาฯ ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ยกมือ 

ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
ประธานสภาฯ - ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ               

พ.ศ.2567 มาประชุมกันตามวันและเวลาท่ีก าหนดด้วย 
ท่ีประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ 3.3  พิจารณาเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง จ านวน 1 คน ท่ีสภาฯ 

มอบหมายเป็นกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง แทน 
นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 1 กรณีการพ้นจากต าแหน่ง ตาม (1) “ตาย” 

  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอช่ือได้ 
นายชาญชัย อุดหนุน - เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมขอเสนอ นายนาดี บัวมุล สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 3  
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 เป็นกรรมการกองทุนหลักประกนัสุขภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 
 ผู้รับรอง  1. นายประดิษ ศรีช่ืน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 5 
    2. นายอะจิระ จันทาพรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ท่ี 17 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอช่ืออีกหรือไม่ 
ท่ีประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอช่ืออีก 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายนาดี บัวมุล  สมาชิก อบต.หมู่ท่ี 3 เป็นกรรมการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านผ้ึง ขอให้ยกมือ 
ท่ีประชุม - มีมติเห็นชอบ 21 เสียง 
 
ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่นๆ 

- มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอะไรหรือไม่ 
นายธีระศักดิ์ วงค์อะคะ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผมขอสอบถามถนนลูกรังท่ีด าเนินการไปในหมู่บ้าน ปัจจุบัน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 9  ฝนตกหนักถนนท่ีท าไปเริ่มจะขาดแล้ว ขอให้ไปดูหน่อย ถนนบางสายพังมานานแล้ว ยังไม่รับ

การแก้ไข 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอช้ีแจง  ช่วงนี้ฝนตกหนักหลายวัน ยังไม่สามารถไปด าเนินการซ่อมแซมถนนได้   
นายก อบต. รอให้ฝนหยุดตกก่อน หรือรอช่วงฝนท้ิงช่วง จึงจะไปซ่อมแซมถนนได้และอีกเรื่องในวันท่ี               

12สิงหาคม 2566 อบต.บ้านผ้ึง  จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนพีันปีหลวง มีกิจกรรมถวายพานพุ่มทอง                
พานพุ่มเงิน และลงนามถวายพระพร  ขอเชิญสมาชิก อบต.ทุกท่าน มาร่วมกิจกรรม ท่านใด              
มีชุดชาวก็แต่งชุดขาว ถ้าไม่มีก็แต่งชุดกากีแขนยาว มาร่วมงานได้ 

นายปานี เคนแก้ว - ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ท่ีไปด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน บ้านผ้ึง  
ส.อบต.หมู่ท่ี 13 หมู่ท่ี 13 
นายสมสี แปทา - ผมขอฝากสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ให้ช่วยชี้แจงท าความเข้าใจกับชาวบ้านด้วยว่าทางผู้บริหาร 
รองนายก อบต. มีความต้ังใจในการท างานท่ีจะแก้ไขปัญหาในบ้านผ้ึง ขอให้ช่วยกันให้ความร่วมมือด้วย 
นายชาญชัย อุดหนุน - ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารท่ีไปด าเนินการท าถนนคอนกรีต บ้านวังกระแส ท้ัง 3 หมู่บ้าน 
ส.อบต.หมู่ท่ี 4 
นายนาดี บัวมุล - ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหารท่ีไปด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมนา ให้ชาวบ้าน หมู่ท่ี 3 
ส.อบต.หมู่ท่ี 3 
นายประดิษ ศรีช่ืน - ผมขอขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ท่ีไปเทคอนกรีตท่ีป่าช้าสาธารณะ หมู่ท่ี 5 ท่ีเป็นพื้นต่างระดับ 
ส.อบต.หมู่ท่ี 5 เสร็จเรียบร้อยและท่ีตลาดสดนาโพธิ์  ท่ีไปแก้ไขปัญหาท่อน้ าท้ิง 
นายเต็ม นิสาวัน - ผมขอขอบคุณ ทางฝ่ายบริหารท่ีน ารถแบคโฮไปขุดลอกร้องระบายน้ า บ้านเทพพนม หมู่ท่ี 14 
ส.อบต.หมู่ท่ี 14 
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นายทองเรียน ฝ่ายเพีย - ผมขอขอบคุณ ทางฝ่ายบริหารท่ีน ารถแบคโฮไปขุดลอกทางระบายน้ า หมู่ท่ี 2 
ส.อบต.บ้านผ้ึง หมู่ท่ี 2 
นายสมบูรณ์ นาคะอินทร์ - ผมขอแจ้งท่านสมาชิก ท่ีจะขอท่อระบายน้ า เพื่อลงไปแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง  ขอให้เร่งท า 
นายก อบต. หนังสือเสนอเข้ามาและช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านเข้าใจในการด าเนินการด้วย 
ประธานสภาฯ - ผมขอนัดสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ประชุมสภา อบต.บ้านผ้ึง ครั้งต่อไป ในวันท่ี 15 สิงหาคม 

พ.ศ.2566  เวลา 09.00 น. ท่ีห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  เพื่อพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวาระท่ี 2 วาระแปรญัตติ  
ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านมาประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ท่ีประชุม -  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.20 น. 

 
 
(ลงช่ือ)        ประพันธ์  เพิ่มพูล 

           ( นายประพันธ์    เพิ่มพูล ) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)       สุรัตชัย  สุวรรณรงค์ 
           ( นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม    ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว    
เมื่อวันท่ี...........................................ปรากฏข้อความตามท่ีประชุม จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)                                 ประธานกรรมการ 
(นายทองเรียน  ฝ่ายเพีย) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 

 
(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 

   (นายสมร  มาดา) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
 

(ลงช่ือ)                                 กรรมการ 
(นายถาวร  บัวสุวรรณ) 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22 

 
  มติท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผ้ึง  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2566 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 แล้ว 
  เมื่อวันท่ี    15  สิงหาคม  พ.ศ.2566   . 
 
 

(ลงช่ือ)        
           ( นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์ ) 
       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผ้ึง 

  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


